



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ
(นักวิชาการสาธารณสุข) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๔๕๑๒๕
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจันท์หาร จังหวัดร้อยเอ็ด

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ได้กำหนดแนวทาง
ดำเนินการเพื่อใช้ปฏิบัติในการแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และ
ระดับชำนาญการพิเศษ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.กำหนดไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.
ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ โดยมอบให้ อ.ก.พ. กรมและผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา
๕๗ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. กรมกำหนด
และ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์
โรงพยาบาลทั่วไป ดำเนินการ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐
ได้คัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๑ ราย ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก	ส่วนราชการ
๑	นายแสงมณี มงคลชู	สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจันท์หาร จังหวัดร้อยเอ็ด

ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ เพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น ลำดับที่ ๑ จัดส่งผลงานประเมิน
ตามจำนวนและเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนด ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๙/ว ๑๐ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๐ และที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๙/ว ๓๒๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ภายใน ๑๒ เดือน นับตั้งแต่วันประกาศ หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถส่งผลงานได้ทันตามระยะเวลา
ที่กำหนดต้องขอรับการคัดเลือก (ซีตัว) ใหม่ อนึ่ง หากมีผู้ใดจะทักท้วงผลการคัดเลือกดังกล่าวให้ทักท้วงได้ภายใน
๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายปิติ ทัั้งไพศาล)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

ตามมติคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ลำดับ ที่	ชื่อ - ชื่อ สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ได้รับการคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	ประเภท	หมายเหตุ/ สัดส่วนของผลงาน	
๑	นายแสงมณี มงคลชู	จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปทุมรัตต์ นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับชำนาญการ	๘๒๘๑๘	จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจังหาร สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ	๔๕๑๒๕	วิชาการ	๑๐๐%	
		ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน เรื่อง ผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของ อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอกกล้า Results of Health Literacy on Village Health Volunteer of Community Health management in Health Promotion Hospital Ban Doklum						
		ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน เรื่อง คนจัดการสุขภาพดี มีปลาปลอดโรค คนปลอดภัย ห่างไกลมะเร็งตับและท่อน้ำดี						